

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NGOẠI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NV-HTQT

Hải Phòng, ngày tháng 02 năm 2025

V/v tham gia Cuộc thi vẽ tranh trẻ em năm
2025 do thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang,
Trung Quốc tổ chức

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 637/VP-TCNS ngày 24/01/2025 về việc đồng ý chủ trương tham gia Cuộc thi vẽ tranh trẻ em năm 2025 do thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tổ chức; trong đó giao Sở Ngoại vụ được giao chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các công việc liên quan để tham gia cuộc thi.

Cuộc thi đã trở thành hoạt động giao lưu văn hóa thường niên giữa hai thành phố. Liên tục trong 03 năm gần đây, thành phố đều tham gia Cuộc thi và có nhiều thành tích cao, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh trên địa bàn thành phố, góp phần không nhỏ vào thành công chung của hoạt động; thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương ngày càng phát triển và thực chất.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, thông báo về Cuộc thi vẽ tranh trẻ em năm 2025 tới Phòng Giáo dục các quận/huyện, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố được biết và gửi tác phẩm tham gia Cuộc thi (*Thông tin và thể lệ Cuộc thi được gửi kèm Công văn này*).

Theo yêu cầu của Ban tổ chức, mỗi địa phương có quan hệ hữu nghị hợp tác với thành phố Ninh Ba chỉ được gửi tối đa **100** tác phẩm dự thi. Do vậy, Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục các quận/huyện hỗ trợ, phối hợp với các trường đánh giá, lựa chọn các tác phẩm dự thi đặc sắc, có chất lượng; lập danh sách (*theo mẫu đính kèm trong Thông tin và thể lệ Cuộc thi*) gửi bản gốc bản vẽ về Sở Ngoại vụ trước trước **17h00 ngày 20/3/2025** bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện và bản scan tranh vẽ vào hòm thư của Sở Ngoại vụ: songvu@haiphong.gov.vn; mỗi Phòng Giáo dục nộp tối đa **12** tác phẩm.

Đầu mối tiếp nhận Sở Ngoại vụ: Phòng Hợp tác Quốc tế, điện thoại: 0901.568.968 (Đ/c Đỗ Bích Huệ).

Sở Ngoại vụ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Sở./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD;
- Lưu: VT, P.HTQT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Bích Dung